

## ประวัตินักบุญสตูนิเปโร เซอร์รา

[Edited 09/09/2015 by Chainarong ]

คุณพ่อสตูนิเปโร เซอร์รา (November 24, 1713 – August 28, 1784) เกิดเมื่อ 24 พฤศจิกายน 1713 ในเมืองเปตรา บนเกาะ มาจอร์กา (Mallorca island) ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศสเปน (Spain)

หลังจากที่ได้รับศีลบรรพชา คุณพ่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ 11 ปี สอนปรัชญาและเทววิทยา ณ มหาวิทยาลัย ลูเลียง (Lullian) แห่งเมือง ปาลมา (Palma) บนเกาะ มาจอร์กา ประเทศสเปน

ในปี 1749 คุณพ่อเซอร์รา ได้สมัครเป็นธรรมทูตร่วมกับคณะพี่น้องในคณะฟรังซิสกัน เดินทางโดยเรือไปประเทศ เม็กซิโก (Mexico) และขึ้นฝั่งที่เมืองเวราครูซ (Veracruz) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม คุณพ่อเซอร์ราขอเดินทางด้วยเท้าไปยังกรุงเม็กซิโกซิตี (Mexico City) ซึ่งอยู่ห่างออกไป 300 ไมล์ ในการเดินทางครั้งนี้เอง ทำให้ท่านต้องได้รับบาดเจ็บที่ขาและรักษาไม่หายตลอดชีวิต ถึงแม้จะมีอุปสรรคจากการบาดเจ็บที่ขาตลอดเวลา แต่ท่านก็ยังเดินทางด้วยเท้าตลอดชีวิตเป็นระยะทางกว่า 10,000 ไมล์ เป็นเวลา 35 ปี ในงานธรรมทูตของท่าน

คุณพ่อเซอร์รา ได้รับมอบหมายในช่วงแรกให้ดูแล 5 มิสซังในเทือกเขา เซียร์รา กอร์ดา (Sierra Gorda) ท่านได้รายงานไว้ว่า ตอนนี้อยู่ไม่มีอินเดียนแดงสักคนในอาณาเขตปกครองของท่านที่ไม่ได้กลับใจ

อสังกรรมของผู้สำเร็จราชการ ทำให้แผนงานธรรมทูตต้องเปลี่ยนไป และเป็นเวลา 8 ปี ที่คุณพ่อเซอร์รา ต้องเดินทางข้ามเม็กซิโกตอนกลาง กลับไปกลับมาหลายเที่ยว

เมื่ออายุ 55 ปี ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นอธิการดูแลบริเวณแคลิฟอร์เนียตอนล่าง (Lower California) ท่านได้นำธรรมทูตกลุ่มหนึ่งเดินทางไปพร้อมกับคณะสำรวจดินแดนคณะแรกไปยังแคลิฟอร์เนีย ท่านพร้อมกับคณะ ออกจากเมือง ลาปาส (La Paz) และไปถึงเมืองเวริกาตา (Velicata) ซึ่งอยู่เลยเขตไกลสุดที่คณะเยซุอิตเคยไปถึงในวันอาทิตย์ฉลองพระจิตเจ้า ท่านได้ก่อตั้งชุมชนคริสตชนซานเฟอร์นันโด (San Fernando Mission) ในขณะที่ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นข้าหลวงคนใหม่ ประกาศว่า ดินแดนทั้งหมดเป็นของประเทศสเปน คุณพ่อเซอร์รา ก็ประกาศว่าวิญญูณทั้งหลายทั้งหมดเป็นของพระเจ้า

ถึงแม้ว่าสุขภาพของท่านไม่สู้ดี ท่านก็ขยับยื่นหดเดินทางต่อไปจนถึงเมือง ซานดิเอโก เดอ อากาลา (San Diego de Acala) ณ ที่นั่น ท่านได้ตั้งมิสซังแรกแห่งแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 1769 คุณพ่อเซอร์รา

ได้รับการขอร้องให้ล้มเลิกความตั้งใจการประกาศข่าวดี และให้เดินทางกลับไปเมืองเวริกาตา เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพซึ่งไม่อาจรักษาได้ ผู้ร่วมงานก็เจ็บป่วย เเสบียงก็ร่อยหรอ และยังคงถูกอินเดียแดงโจมตีอยู่เนื่องๆ

ในครั้งนั้นและอีกหลายๆ ครั้งในชีวิตของท่าน คุณพ่อเซอร์ราปูเทสที่จะยุบชุมชนคริสตชน และยึดมั่นในคติพจน์ของท่าน ที่ว่า “จะก้าวไปข้างหน้าเสมอและไม่มีวันถอยกลับ” ในที่สุดเมื่อถูกแรงกดดันมากขึ้น คุณพ่อเซอร์ราต้องยอมตกลงที่จะกลับ แต่ก่อนกลับ ท่านขอท่านพวารต่อท่านนักบุญยอแซฟ ซึ่งท่านยึดเป็นองค์อุปถัมภ์ประจำ หากถึงวันสุดท้ายของนพวารแล้วเรือเสบียงยังเดินทางมาไม่ถึง ก็จะปิดชุมชนที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้น แต่อัจฉริยะก็เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของนพวาร เรือเสบียงชื่อซานแอนโตนิโอ (San Antonio) ได้มาถึง

จากเสบียงกรัง และเครื่องอุปโภคที่ได้รับจากเรือ ซานแอนโตนิโอ ทำให้ท่านสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองมอนเตเรย์ (Monterey) และ ณ ที่แห่งนี้เอง ในวันอาทิตย์ฉลองพระจิตเจ้า แห่งเดือนมิถุนายน 1770 ท่านก็ได้ตั้ง ชุมชนซานคาร์โลส บอโร เมโอ (San Carlos Borromeo) เป็นมิสซังที่ 2 ในจำนวน 9 มิสซังที่ตั้งเรียงรายไปตาม “เอล คามิโน เรียล” (El Camino Real) หมายความว่า “ทางหลวงของพระเจ้าแผ่นดิน” (หมายเหตุ มิสซังในที่นี้หมายถึงชุมชนคริสตชน)

ท่านได้ตั้ง มิสซัง ซานแอนโตนิโอ เดอ ปาดัว (San Antonio de Padua) ในเดือน กรกฎาคม 1771 มิสซัง อัครเทวดา ซาน กาเบรียล (San Gabriel Arcangel) ในเดือนกันยายน 1771 มิสซัง ซานหลุยส์ โอบิสโป เดอ โดโรซา (San Luis Obispo de Tolosa) ในเดือนกันยายน 1772 มิสซังซานฟรานซิสโก เดอ อาสิส (San Francisco de Asis) ในเดือนตุลาคม 1776 มิสซังซานฮวน คาปิสตราโน (San Juan Capistrano) ในเดือน พฤศจิกายน 1776 มิสซัง ซานตา คลารา เดอ อาสิส (Santa Clara De Asis) ในเดือนมกราคม 1777 และมิสซัง ซาน บัวนาเวนตูรา (San Buenaventura) ในเดือน มีนาคม 1782 ในเดือนมีนาคม 1782 จึงรวมเป็น 9 มิสซัง นับเป็นอนุสรณ์สถานที่มีชีวิตและเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อ ความกล้าหาญ และความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวในการประกาศพระวรสารของท่าน

คุณพ่อเซอร์รา มิได้มีชีวิตอยู่ดูความสำเร็จของแผนงานทั้งสิ้นของท่าน ในขณะที่สุขภาพทรุดโทรมและเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง ท่านได้เดินทางไปยังมิสซังซานคาร์โลส บอโร เมโอ ที่ท่านรัก และ ณ ที่นี้ ท่านก็ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ในวันที่ 28 สิงหาคม 1784 มีชาวอินเดียแดงที่กลับใจหลายคน เพื่อนักบวชร่วมคณะฟรังซิสกัน และพี่น้องชาวสเปน เป็นจำนวนมากได้มาถวายนามถวายสัตย์ที่ท่านมรณภาพ และประกาศว่าวันนี้เอง นักบุญของพระเป็นเจ้าผู้หนึ่ง ได้จบชีวิตลง

หลังจากคุณพ่อเซอร์ราได้มรณภาพ นักบวชร่วมคณะของท่านก็ได้ก่อตั้งมิสซังเพิ่มเติมอีก 12 มิสซังรวมกับที่คุณพ่อเซอร์ราได้ก่อตั้ง 9 มิสซังรวม เป็น 21 มิสซัง

ในปี 1937 ได้มีการแต่งตั้งขณะทำงานขึ้น เพื่อเริ่มกระบวนการสืบสวนหาข้อมูลเพื่อให้พระศาสนาจักรรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อเซอร์รา รายงานในปี 1950 ระบุว่า การสืบสวนได้เสร็จสิ้นลงด้วยผลเป็นที่น่าพอใจ

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 1985 พระคาร์ดินัลปีเอโตร พาลาสซินี (Pietro Palazzini) ได้ทูลต่อสมเด็จพระสันตปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 (Pope John Paul II) เพื่อประกาศสถาปนาคุณพ่อ สุนิเปโร เซอร์รา เป็นบุญราศรี

ในวันที่ 25 กันยายน 1988 พระสันตปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ก็ทรงประกาศสถาปนา คุณพ่อ สุนิเปโร เซอร์รา เป็นบุญราศีในพิธีกรรม ณ บริเวณจตุรัส มหาวิหารนักบุญเปโตร

วันที่ 23 กันยายน 2015 สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส ได้ประกอบพิธีสถาปนาบุญราศี สุนิเปโร เซอร์รา เป็นนักบุญ ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

หนึ่ง ในปี ค.ศ. 1934 เมื่อฆราวาสจำนวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรมกลุ่มใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและทุนบำรุงกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวชในพระศาสนาจักรคาทอลิก จึงได้นำชื่อ เซอร์รา มาเป็นชื่อคณะของตน และยังได้นำคติพจน์ของคุณพ่อเซอร์รามาคือเป็นคติพจน์ของคณะด้วย นั่นคือ จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ อย่าได้ถอยกลับ

คุณพ่อสุนิเปโร เซอร์รา บิดาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

เป็นเวลากว่าห้าสิบปีที่เขตมิสซังต่างๆ เป็นกำลังสำคัญในการนำความเจริญและชีวิตสังคมมาสู่ชนพื้นเมืองอินเดียนแดง และเป็นแรงจูงใจสำคัญของการก่อตั้งอาณานิคมของชาวสเปน

เขตมิสซังเหล่านี้แผ่ขยายจากซาน ดิเอโกและกว้างไกลเลย ซาน ฟรานซิสโก ชุมชนเหล่านี้ในแคลิฟอร์เนียซึ่งมีชื่อตามที่คุณพ่อเซอร์ราได้ตั้งขึ้น ได้ขยายตัวเป็นเมืองใหญ่ในเวลาต่อมา และเปรียบเสมือนเพชรพลอยประดับเรียงรายไปตาม เอล คามิโน รีอัล “เส้นทางกษัตริย์” อันเป็นเส้นทางเดินทางหลักที่เชื่อมเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน ผู้

ก่อสร้างเส้นทางนี้คือ นักบุญ สุนิเปโร เซอร์ร่า ท่านเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และมีผลงานมากมาย ชื่อของท่านถูกจารึกเคียงคู่กับเมืองต่างๆ ที่ทำให้แคลิฟอร์เนียมีเสน่ห์ดึงดูดใจเสมอ ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับการเล่าขานกันต่อๆ มาจนถึงทุกวันนี้

ตลอดชั่วชีวิตของท่านก็มีเขตมิสซังเพียงเก้าแห่งที่ก่อตั้งจนสำเร็จ แต่การก่อตั้งชุมชนคริสตชนหรือมิสซัง (mission) เป็นความคิดของท่าน เขาฝังท่านไว้ที่เขตมิสซังคาร์เมล อันเป็นเขตมิสซังที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นสถานที่ที่ท่านได้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับงานธรรมทูต เมื่อท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานของเขตมิสซังแห่งแคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ. 1769 ท่านก็ได้เริ่มย่างเข้าสู่วัยชราแล้ว และท่านเสียชีวิตอีกสิบห้าปีต่อมาในปี ค.ศ. 1784

แคลิฟอร์เนียถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1542 โดยนักเดินเรือชาวโปรตุเกสในรัชสมัยของกษัตริย์แห่งสเปน ในปี ค.ศ. 1768 ทางราชสำนักสเปนได้รับข่าวว่า มีเรือรัสเซียได้เข้าจอดเทียบท่าในบริเวณที่ต่อมาเรียกว่าอ่าวซาน ฟรานซิสโก กษัตริย์คาร์ลอสที่สามแห่งสเปนจึงได้มีบัญชาให้ก่อตั้งอาณานิคมและเผยแพร่ศาสนาที่อัลตาแคลิฟอร์เนียอันเป็นชื่อในสมัยนั้น พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ และขอให้คณะนักบวช ฟรังซิสกันที่นครเม็กซิโกแต่งตั้งหัวหน้างานธรรมทูต บุคคลที่ได้รับเลือกคือคุณพ่อสุนิเปโร เซอร์ร่า จากเกาะมาจอร์กา และเป็นอดีตอาจารย์วิชาปรัชญาที่ได้ละทิ้งงานสอนเพื่ออุทิศตนเองสำหรับงานธรรมทูต

เราทราบถึงเรื่องราวการเดินทางของคุณพ่อเซอร์ร่าในแคลิฟอร์เนียจากบันทึกประจำวันของท่าน และเราทราบด้วยว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเท้าของท่าน อันมีสาเหตุจากแผลที่ท่านได้รับระหว่างการเดินทางเท้าจากเวรacruzมายังกรุงเม็กซิโก เมื่อท่านเดินทางมาถึงเม็กซิโกใหม่ๆ ปัญหานี้ทำให้การเดินทางของท่านเจ็บปวดและยากลำบากมาก เขตมิสซังสองแห่งแรกก่อตั้ง ณ บริเวณที่ค้นพบโดยชาวสเปนก่อนหน้านี้ กล่าวคือซาน ดิเอโก และมอนเทอร์เรย์ทางทิศเหนือและใต้ตามลำดับ เขตมิสซังทางใต้ได้รับการตั้งชื่อว่า ซาน ดิเอโก เดอ อัลกาลา ส่วนเขตมิสซังทางเหนือมีชื่อว่า ซาน คาร์ลอส บอโรมิโอ ทั้งสองแห่งได้กลายเป็นเทืองใหญ่ในปัจจุบัน เนื่องจากเขตมิสซังมอนเทอร์เรย์ก่อตั้งภายในที่ตั้งค่ายทหาร คุณพ่อเซอร์ร่าจึงเห็นว่า ไม่สมควรที่ตั้งศูนย์กลางการแพร่ธรรมขึ้นที่นี้ ท่านจึงได้เลือกที่จะก่อตั้งที่คาร์เมลซึ่งอยู่ห่างออกไปหลาย จากเขตมิสซังที่คาร์เมลนี้เองที่ท่านใช้เป็นฐานในการแพร่ธรรม และดูแลงานก่อตั้งเขตมิสซังต่างๆ ทั้งหมด ท่านได้เสียชีวิตและถูกฝังไว้ ณ ที่นี้

ในปี ค.ศ. 1771 ซาน อันโตนิโอ เดอ ปาดัว ก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นทางทิศใต้ของมอนเทอร์เรย์ และในปีเดียวกันนั้นเองซาน กาเบรียล อาร์คองเจลก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นใกล้ๆ กับลอส เองเจลิส ในปี ค.ศ. 1773 ซาน ลูอิส โอบิสโปก็ได้รับการก่อตั้ง และในปี ค.ศ. 1776 เขตมิสซังที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดสองแห่งก็ได้รับการ

ก่อตั้งขึ้น กล่าวคือซาน ฮวน คาปิสตราโนใกล้ๆ กับซาน ดิเอโก และมิสซิโอน โดโลเรสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ นครซาน ฟรานซิสโก

หลังจากที่ท่านเสียชีวิต การขยายมิสซังก็ยังคงดำเนินต่อไปตามเจตนารมณ์ของท่าน และเมื่อปี ค.ศ. 1823 เขตมิสซังยี่สิบเอ็ดแห่งก็ได้รับการก่อตั้งบนเส้นทางเอล คามีโน รีอัล แต่ละแห่งจะอยู่ห่างกันช่วงการเดินทางหนึ่งวัน มิสซังเหล่านี้เป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นบ้านและที่พักพิงสำหรับชาวอินเดียนแดง และเป็นจุด ศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา การศึกษา และเกษตรกรรมมากมาย

สิ่งที่หยุดยั้งงานแพร่ธรรมและเผยแผ่การศึกษาคือสงครามประกาศเอกราชของเม็กซิโกในปี ค.ศ. 1821 สงคราม นี้ทำให้เม็กซิโกแยกออกจากสเปน ทำให้แคลิฟอร์เนียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐเม็กซิโกใหม่ เขต มิสซังต่างๆ เหล่านี้เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนที่ก่อตั้งโดยกษัตริย์แห่งสเปน และได้รับบริจาคอย่าง มากมาย สม่าเสมอ หลังจากที่เขตมิสซังได้รับการก่อตั้งขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่ก็สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้

ในปี ค.ศ. 1842 ประธานาธิบดีซานตาแอนนา ที่นำกองทัพเม็กซิโกสู้รบกับวีรบุรุษแห่งป้อมอลาโม ก็ได้สั่งยึด เขตมิสซังต่างๆ ให้อยู่ในการดูแลของรัฐ เพียงไม่กี่ปีต่อมา กิจกรรมงานของคุณพ่อเซอร์ร่าและเพื่อนคณะ นักบวชฝรั่งเศสกันก็ถูกทำลายลง เขตมิสซังต่างๆ ถูกปล้นสะดมและถูกทอดทิ้งไประยะหนึ่ง

ในสมัยที่เขตมิสซังแห่งแคลิฟอร์เนียยังคงรุ่งเรืองอยู่ เขตมิสซังเหล่านี้เป็นจุดศูนย์กลางของชนพื้นเมือง อินเดียนแดงที่อาศัยอยู่รอบๆ เขตมิสซัง เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับบรรดาทหารชาวสเปนและครอบครัวที่ สนับสนุนช่วยเหลืองานของบรรดานักบวช และเป็นจุดรวมของนักบวชฝรั่งเศสกันที่คอยให้คำแนะนำและดูแล เขตมิสซัง ทุกๆ วันแต่เช้าตรู่จะมีการข่าระฆังพรหมถือสารประกาศเวลามิสซาเช้า หลังจากนั้นเป็นเวลาอาหาร เช้า ต่อจากนั้นเป็นการทำงานในทุ่งนาหรือโรงช่างไม้จนกระทั่งถึงเวลาเที่ยง ทุกคนจะได้รับอาหารกลางวัน หลังจากการพักผ่อนช่วงหลังอาหารกลางวัน ในตอนบ่ายจะทำงานกันต่อไปจนถึงเวลาอาหารเย็น บรรดาชน พื้นเมืองจะได้รับการสอนคำสอนเพื่อเตรียมตัวเป็นคริสตังใหม่ ในตอนค่ำก็มีดนตรีและการเต้นรำ หรือ รายการบันเทิงสนุกสนาน

เขตมิสซังแต่ละแห่งเจริญชีวิตในรูปแบบวิถีชุมชนวัด มีการปลูกพืชผลสำหรับทุกคนในเขตวัด มีฝูงปศุสัตว์ มี การดูแลคนชราและผู้เจ็บป่วย ศูนย์กลางของมิสซังอยู่ที่ลานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ณ ที่นี้เองจะมีการประชุมต่างๆ เป็น สถานที่ที่เยาวชนจะได้รับการศึกษาเล่าเรียน สอนงานช่างไม้ งานช่างเงิน การทำรองเท้าหรือหัตถกรรมอื่นๆ และเป็นสถานที่ที่ผู้นำของครอบครัวจะได้รับการสอนการทำศีลกรรม และบรรดาศาสนีได้รับการสอนให้ป็นด้วย

และทอผ้า วัดเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตกลุ่มคริสตชน และวันสมโภชต่างๆ จะได้รับการเฉลิมฉลองอย่างสง่างามเสมอ

อย่างไรก็ตาม งานก่อตั้งเขตมิสซังในแคลิฟอร์เนียต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เหมือนกับงานก่อตั้งเขตมิสซังของคณะนักบวชเยสุอิตในอเมริกาใต้ ซึ่งเราได้เห็นประวัติที่น่าเศร้าจากภาพยนตร์ใน ค.ศ. 1986 ชื่อ “เดอะมิชชั่น” ผลงานที่ยิ่งใหญ่ในแคลิฟอร์เนียก็ถูกทำลายด้วยความโลภ และผู้มีอำนาจที่เล็งเห็นประโยชน์ในระยะสั้นๆ ดังเช่น งานแพร่ธรรมของคณะนักบวชเยสุอิต งานก่อตั้งเขตมิสซังของคณะนักบวชฟรังซิสกัน ในแคลิฟอร์เนีย ก็เป็นผลงาที่เกิดจากการอุทิศตนด้วยความรักเยี่ยงคริสตชนต่อชนพื้นเมืองที่ไม่มีโอกาสได้รับพระพรให้รู้จักความเชื่อคริสตชน และมีโอกาสก้าวหน้าทางการศึกษาและวัฒนธรรม เขตมิสซังต่างๆ เป็นที่พักพิงซึ่งเต็มไปด้วยสันติสุข และความเจริญมั่งคั่งสำหรับครอบครัวชนพื้นเมืองอินเดียแดง นับเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นเกือบหนึ่งแสนคนที่ได้มาอาศัยพักพิง

ในปี ค.ศ. 1781 ลอสแอนเจลิส ได้รับการก่อตั้งใกล้ๆ กับเขตมิสซังซาน กาเบรียล และในไม่ช้าได้มีการฟื้นฟูเมืองต่างๆ ณ บริเวณที่เคยเป็นชุมชนคริสตชน เช่น ซาน ดิเอโก, ซานตา บาบารา, ซาน ลูอิส โอบิสโป, ซาน โฮเซ, ซานตา คลารา, มอนเทอร์เรย์, ซาน ราฟาเอล, ซานตา ครูซ และซาน ฟรานซิสโก เขตมิสซังต่างๆ ได้กลายเป็นรากฐานของเมืองทั้งหลายในรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงโดยเอล คามีโน รีอัล อันเป็นเส้นการเดินทางที่เชื่อมชุมชนคริสตชนต่างๆ เข้าด้วยกัน มิสซังต่างๆ เหล่านี้ยังคงอยู่และได้กลายเป็นเมืองใหญ่ เป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อและการอุทิศตนของนักบวชกลุ่มเล็กๆ ภายใต้การนำของนักบุญเซอร์รา ผู้ได้มาประกาศพระคริสตเจ้าด้วยการหว่านเมล็ดพืชพันธุ์แห่งความเชื่อยังบริเวณที่ไม่เคยมีมาก่อน

## Saint Junipero Serra OFM



**Century:** 18th Century

**Patronage:** Vocations

**Feast Day:** July 1st

Saint Junipero Serra, O.F.M. was a Spanish Franciscan Friar who founded the first nine of 21 Spanish missions in California, from San Diego to San Francisco. He began in San Diego on July 16, 1769, and established his headquarters in Monterey, California. Junipero was

born Miquel Josep Serra in Petra, Majorca, Spain. On November 14, 1730, he entered the Franciscans and took the name Junipero in honor of St. Juniper, also a Franciscan and close companion of St. Francis. He was very learned and was appointed Lector of Philosophy before his ordination. He then received a Doctorate in Theology from Lullian University. He traveled to Mexico City where he taught. He was bitten by a snake and suffered from it throughout his life. He became famous in Mexico City for his fervent and effective preaching of missions. His zeal frequently led him to extraordinary means in order to move the people to penance, he would pound his chest with a stone while at the pulpit, publicly scourge himself, or apply a lit torch to his bare chest – burning himself.

In 1768, Fr. Serra was appointed superior of a group of 15 Franciscans for the Indian Missions of Baja California. The Franciscans took over the administration of the missions on the Baja California Peninsula. He was appointed as Fr. President of the missions. In 1769, he set out for an expedition to Alta California. When he reached San Diego on July 1<sup>st</sup>, Fr. Serra stayed behind to start the Mission San Diego de Alcalá, the first of the 21 California missions founded under his leadership. In 1770, Fr. Junipero Serra moved to the area that is now Monterey and founded the mission San Carlos Borromeo de Carmelo. He remained there as “Father President” of the Alta California missions. In 1771, Fr. Serra relocated the mission to Carmel, which became known as “Mission Carmel” and served as his headquarters.

In 1778, Fr. Serra, although not a Bishop was given dispensation to administer the Sacrament of Confirmation for the faithful in California. During the American Revolutionary War (1775-1783), Fr. Serra took up a collection from his mission parishes throughout California. The total money collected amounted to about \$137, but the money was sent to General George Washington to help with the war. Fr. Serra also received the title Founder of Spanish California. During the remaining three years of his life he once more visited the missions from San Diego to San Francisco, traveling more than 600 miles by foot in the process. He did this to provide the Sacrament of Confirmation all those that had been baptized. He confirmed 5,309 persons, who were all Indians. On August 28, 1784, at the age of 70, Fr. Junipero Serra died at Mission San Carlos Borromeo. He is buried there under the Sanctuary floor. Pope John Paul II beatified Fr. Junipero Serra on September 25, 1988. His feast day is July 1<sup>st</sup>, and is Patron Saint of Vocations.

## **Practical Take Away**

Saint Junipero Serra, O.F.M. was a Spanish Franciscan Friar who founded the first nine of 21 Spanish missions in California, from San Diego to San Francisco. He began in San Diego on July 16, 1769, and established his headquarters in Monterey, California. Junipero was born Miquel Josep Serra in Petra Majorca, Spain. On November 14, 1730, he entered the Franciscans and took the name Junipero in honor of St. Juniper, also a Franciscan and close companion of St. Francis. He was very learned and was appointed Lector of Philosophy before his ordination. He then received a Doctorate in Theology. He traveled to Mexico City where he taught. From there, he

traveled up the coast of California and established missions for the American Indians. Pope John Paul II beatified him in 1988, and because he is the Patron Saint of Vocations – the SERRA clubs around the world have invoked his intercession in their ministry.